

ที่ GL 31/2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่าง J Trust Asia Pte.Ltd และ Group Lease Holdings Pte.Ltd

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง
1. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 05/2561 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทของ J Trust Co., Ltd. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2561
 2. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 012/2561 เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดีของบริษัท เจทรัส เอเชีย ฟิทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd.) ต่อบริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) เกี่ยวกับกรณี J Trust Asia Pte. Ltd (“**JTA**”) ได้เริ่มดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์ต่อ Group Lease Holdings Pte.Ltd (“**GLH**”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัท รวมถึงจำเลยรายอื่นๆ และในขณะเดียวกันในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 JTA ได้ร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Interim Injunction) ให้มีผลบังคับต่อ GLH โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวที่เคยออกให้แก่ JTA ส่งผลให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง 1. – 2. นั้น

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว JTA จึงได้อุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว และในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งให้คำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวกลับมา มีผลบังคับใช้อีกครั้ง และได้ขยายเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทั่วโลก โดยคำสั่งของศาลดังกล่าวส่งผลให้ GLH ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของ GLH เฉพาะในจำนวนมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่ได้ห้าม GLH ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินในทางที่เป็นทางการค้าอันปกติและโดยสมควรแต่อย่างใด นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทาง GLH

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิทธิตะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร